





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

13 ธันวาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด</p>	
<p>นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ) - ที่ประชุม ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ.... ตามที่ สร.เสนอ และให้ส่งสำนักงานคกก.กฤษฎีกา ตรวจสอบพิจารณา โดยสาระสำคัญเป็นการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 หรือประเภท 2 ที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ โดยเฉพาะยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อาทิ แอมเฟตามีน (ยาบ้า) ที่กำหนดปริมาณไม่เกิน 5 หน่วยการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 500 มิลลิกรัม</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>รพศ.อุดรธานี ถูกโจมตีทางไซเบอร์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวสด, ผจก. เติลินิวส์, ch3plus, thaipbs, hfocus, news1live) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวถึง กรณีระบบคอมพิวเตอร์ รพศ.อุดรธานีถูกแฮ็กข้อมูล ว่า ระบบคอมพิวเตอร์ของ รพ.อุดรธานีมีปัญหา 2-3 วันแล้ว โดยถูกโจมตีทางระบบคอมพิวเตอร์จาก Ransome ware ขณะนี้แก้ปัญหาในเชิงระบบและปรับระบบแนวทางการดูแลผู้ป่วยได้แล้ว โดยกรณีส่งต่อผู้ป่วยมารักษาที่ รพ.อุดรธานีจะใช้ระบบการทำงานด้วยการเขียนมือและทำการเชื่อมระบบที่ใช้ในการจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ โดยแจ้ง รพ.ทุกแห่งที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อผู้ป่วยให้พิมพ์ผลทางห้องปฏิบัติการ พิมพ์ผลการอ่านฟิล์ม พิมพ์ใบสั่งยามาพร้อมกับผู้ป่วย รวมทั้งตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการให้บริการและติดตาม ตั้งทีมบริหารทางเทคนิคเพื่อฟื้นฟูระบบไอที และตั้งทีมนิติกรเก็บหลักฐานและดำเนินการแจ้งความ และได้ประสานไปที่ ก.ต.อ. เพื่อวางแผนป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ และในวันที่ 8 ม.ค. 2567 จะประกาศใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่นาร่องใน 4 จังหวัด ก็ยังต้องยกระดับการป้องกันให้มากขึ้น</p>	
<p>การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, บ้านเมืองออนไลน์, ไทยรัฐ, เติลินิวส์, acnews, onbnews) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก “หลักสูตรการดูแลพระอาพาธระยะท้ายของพระคิลานุปัฏฐาก” โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม คณะผู้บริหารร่วมงาน และมีพระเถรานุเถระ พระคิลานุปัฏฐาก เข้ารับการอบรม 120 รูป การดูแลส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์เป็นหนึ่งในนโยบาย Quick Win จากข้อมูลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั่วประเทศพระสงฆ์กว่าร้อยละ 50 เป็นผู้สูงอายุและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีโรคเรื้อรังและยังมีพระอาพาธระยะท้ายกว่า 9,655 รูป จึงได้จัดทำหลักสูตรดังกล่าวเพื่อพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐากให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น และจัดตั้งภูมิชีวาภิบาลให้เป็นที่พึ่งในการดูแลพระอาพาธระยะท้ายที่มีมาตรฐานตามหลักการดูแลแบบประคับประคอง ยังเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อีกด้วย - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรการดูแลพระอาพาธระยะท้ายของพระคิลานุปัฏฐาก จะมีการอบรมการฝึกปฏิบัติจริง และความรู้ทางวิชาการจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้มีแผนจัดอบรมพระคิลานุปัฏฐาก/โยมอุปัฏฐาก ระยะแรกที่วัดทับคล้อ จ.พิจิตร, วัดสังฆทาน จ.นนทบุรี, วัดบุญนารอบ จ.นครศรีธรรมราช และตั้งเป้าให้มีภูมิชีวาภิบาลต้นแบบที่มีพระคิลานุปัฏฐากประจำวัดในทั้ง 3 เขตสุขภาพ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด) - นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าพบ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. และคณะผู้บริหารเพื่อหารือกรณีพระคิลานุปัฏฐาก รวมถึงการให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์อาพาธทั่วประเทศซึ่งบางส่วนไม่ได้รับการรักษาตามสิทธิขั้นพื้นฐาน จึงจัดทำโครงการการให้ความช่วยเหลือส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆ ของพระสงฆ์ จากข้อมูลพบว่า มีพระสงฆ์จำนวนกว่า 100,000 รูป ที่ยังไม่มีบัตรประชาชนมีเพียงหนังสือสุทธิทำให้การรับการรักษาที่สถานพยาบาลเป็นไปอย่างล่าช้า จึงอยากให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิทธิในการเข้ารับการรักษาพยาบาลตามข้อกำหนดของ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สปสช. และขอความร่วมมือพระภิกษุสงฆ์ทำบัตรประชาชนเพื่อใช้ตรวจสอบสิทธิกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล โดยมี การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้นเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบว่าเป็นพระจริงหรือไม่ โดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่ช่วยดูแลด้านสุขภาวะของพระสงฆ์โดยตั้งเป้าจะเริ่มใช้งานวันที่ 5 ธ.ค.2566 เป็นวันแรก</p>	
<p>นโยบายพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เป็นประธานมอบนโยบายการดำเนินงานสู่การปฏิบัติและปาฐกถาพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และสถานีอนามัยพระราชทานนามสู่ความเป็นเลิศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 92 พรรษา 12 สิงหาคม 2567 ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น</p>	
<p>การตรวจสอบ รพ. เอกชนปฏิเสธการรักษา สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., เดลินิวส์, บ้านเมือง, มติชน, thestandard, bugaboo, thereporters, ch7, true, voicetv, hfocuse, pptv, tnn, ch3, fm91bkk, mono, thaipbs) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผยกรณี รพ.เอกชนปฏิเสธการรักษานักท่องเที่ยวชาวไต้หวันที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนจนหมดสติ ได้สั่งการกรม สบส. ร่วมกับ สพด. ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนแล้ว หากพบว่ามีความจริง ถือเป็นเรื่องที่ไม่ดี ทั้งหลักมนุษยธรรมและหลักกฎหมายให้ดำเนินการเอาผิดจนถึงที่สุด สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, thaipbs, hfocuse, fm91bkk, ch7, bugaboo, sondhitalk, nation, ch3) - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. เผย กรม สบส. พร้อม สพด. เตรียมลงสอบข้อเท็จจริงจาก รพ.วิภาวราม ในวันที่ 13 ธ.ค. 66 หลังพบเบาะแสการปฏิเสธรักษาผู้ป่วยต่างชาติเป็นเหตุให้การรักษาล่าช้าจนผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยจะมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และสอบถามถ้อยคำจากเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย หากพบการกระทำผิดที่เชื่อได้ว่าการปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตจริงถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล</p>	
<p>ประชุมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย พ.ศ. 2566 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก. - รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย พ.ศ. 2566 พร้อมกล่าวว่า ประเทศไทยเป็นลำดับต้นๆ ของโลกความเข้มแข็งสาธารณสุขไทย และมีการเข้ามาศึกษางานหลักประกันสุขภาพของไทย ว่าสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ภายใต้งบประมาณจำกัด ผลจากการที่ไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพฯ ตัวชี้วัดคือ ทำให้เด็กไทยที่เกิดมารอด อัตราตายลดลง ทำให้คนไทยอายุยืนขึ้น ซึ่งรัฐบาลย้ำว่าต้องยกระดับหลักประกันสุขภาพฯ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน</p>	
<p>การจัดอบรมหลักสูตร ผอ.รพ.ทันตกรรม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus, hfocuse) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการบริการสุขภาพช่องปาก รพ.ทันตกรรม และบรรยายพิเศษเรื่อง “ความคาดหวังต่อระบบบริการทันตกรรม และนโยบายรพ.ทันตกรรม” โดยมีทันตแพทย์ ทันตบุคลากร จากสสจ. รพศ. รพท. รพช. ร่วมประชุมในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ รวม 230 คน เผยเตรียมจัดอบรมหลักสูตรผอ.รพ.ทันตกรรม ให้สามารถบริหารจัดการระบบ ขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งเป้ามียุทธศาสตร์จังหวัดละ 1 แห่ง ปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมแล้ว 55 แห่ง พร้อมผลิตบุคลากรด้านทันตกรรม/ผู้ช่วยทันตแพทย์เอง ช่วยเติมเต็มระบบ</p>	
<p>ควันทูรีไฟฟ้าก่อฝุ่น PM 1.0 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (thejournalistclub) - นพ.ธงชัย กีรติหัตยากร รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ควันทูรีไฟฟ้า นอกจากจะมีนิโคตินปริมาณสูง สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย สารโลหะหนักและสารเคมีก่อมะเร็งแล้ว ยังมีฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถแทรกซึมเข้าสู่ปอดได้ง่ายจากผลการศึกษาในประเทศจีน โดยทดลองวัดปริมาณฝุ่นละอองจากควันทูรีไฟฟ้าภายในห้องที่มีคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมของห้อง พบฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก ทั้ง PM 10, PM 2.5 และ PM 1.0 โดยเฉพาะ PM 1.0 พบในควันทูรีไฟฟ้ามากถึง 98% เป็นฝุ่นละอองจิ๋วที่มีอนุภาคขนาดเล็กมาก ซึ่งสามารถเข้าสู่กระแสเลือดและปอดได้ หากสะสมไปเรื่อยๆ ทำให้การทำงานของปอดบกพร่อง เกิดการอักเสบ และเกิดความเป็นพิษต่อเยื่อในเซลล์ต่างๆ เป็นสาเหตุของหอบหืดหลอดลมอักเสบ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง พังผืดในปอด รวมถึงก่อให้เกิดมะเร็งปอดได้</p>	
<p>สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, chiefocuse, thereporters, thaipbs, thestandard, thebangkokinsight, pptv, thaitabloid)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เตือนสถานการณ์ค่าฝุ่นสูงขึ้นระดับสีแดงในหลายพื้นที่ พร้อมเผยแพร่อนามัยโพล ประชาชนร้อยละ 66 มีความกังวลว่า PM 2.5 จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว ย้ำสำหรับกลุ่มเสี่ยงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, thaipbs, newtv, ch7, thereporters, nation, thebetter, hfocus)</p> <p>- นพ.วีรุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 กลับมาอีกครั้งในช่วงฤดูหนาว ค่าฝุ่นเกินระดับมาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็กและเด็กที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ แนะนำผู้ปกครองควรหลีกเลี่ยงการพาเด็กไปทำกิจกรรมนอกบ้าน สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็น หากพบเด็กมีอาการผิดปกติให้รีบพาไปพบแพทย์ทันที</p>	
<p>โรคอ้วน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ)</p> <p>- นพ.ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสื่อสารมุมมองของสังคมและสุขภาพต่อโรคอ้วน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและการจัดการโรคอ้วนหลายภาคส่วน รวมถึงการสื่อสารสังคมเพื่อให้เกิดการสื่อสารความสำคัญในการป้องกันและจัดการโรคอ้วนในวงกว้างผ่านช่องทางสื่อสารณะภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือของประเทศ ระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านโรคไม่ติดต่อ (WHO-CCS NCDs) พร้อมกับมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและบุคคลที่ร่วมรณรงค์วันอ้วนโลก 2566</p>	
<p>ลงพื้นที่ตรวจระเช้าปีใหม่ทั่วประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thereporters, inn)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. เผยเนื่องจากใกล้เทศกาลปีใหม่ ออย. และ สสจ. ทั่วประเทศ ลงพื้นที่ตรวจระเช้าของขวัญปีใหม่ทั้งห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้า พร้อมแนะนำผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพมาจัดระเช้าจำหน่าย เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าใหม่ที่ดีมีคุณภาพและสมราคาปลอดภัยสุขใจให้ผู้บริโภค</p>	
<p>แนะแนวทางฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews</p> <p>- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ โฆษกถึงแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ว่า ไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์ปัจจุบันลดความรุนแรงลงมาก แนะนำ 1) กลุ่มเสี่ยง 608 หากใครยังไม่เคยฉีดวัคซีนและคนที่ฉีดมาแล้ว ควรฉีดป้องกันโรคโควิดรุ่นใหม่ XBB ที่กำลังจะเข้าไทยปีหน้า 1 เข็ม เพื่อลดการป่วยหนัก และการนอน รพ. ได้ 2) คนที่เคยฉีดวัคซีนโควิดแล้วแพ้ และมีผลข้างเคียง ไม่ควรฉีดเข็มต่อไป 3) คนที่เคยฉีดวัคซีนโควิด และติดเชื้อตามธรรมชาติแล้ว หากไม่ยอมฉีดเข็มกระตุ้น แล้วแต่ความสมัครใจ ถึงติดเชื้อครั้งต่อไป อาการก็เบาลงมาก 4) คนที่กลัวผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด ไม่กล้าฉีดและไม่เคยฉีดเลย แม้แต่เข็มเดียว แล้วแต่ความสมัครใจ เมื่อติดเชื้อ มียารักษาลดการป่วยหนักได้</p>	
<p>พบกล้วยไม้ 6 ชนิดใหม่ของโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์)</p> <p>- นายนพรัตน์ ทูลมาลัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (พฤกษศาสตร์) กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับนายสมราน สุดดี กรมอุทยานแห่งชาติฯ และสวนพฤกษศาสตร์เคปง มาเลเซีย และนักพฤกษศาสตร์ สหราชอาณาจักร ร่วมกันศึกษาและค้นพบกล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลก 6 ชนิด ได้แก่ 1.เอื้องแมงมุมขาวนรา 2.เอื้องแมงมุมส้ม 3.เอื้องแมงมุมเหลืองปากหนา 4.เอื้องแมงมุมเหลืองปากกระ 5.เอื้องตะขาบเหลืองตะนาวศรี และ 6.เอื้องตะขาบขาว มีคุณค่าต่อการศึกษาวิจัยด้านสมุนไพรและอุตสาหกรรมน้ำหอม</p>	
<p>โครงการชุมชนยั่งยืน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ ข่าวสด</p> <p>- ตัวแทนจากสสช. สธ. ม.มหิตล และภาคีเครือข่ายการแก้ไขปัญหายาเสพติด เข้าพบนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มท. เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2566 เพื่อหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการชุมชนยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิดการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด เป็นภารกิจตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน เพื่อพัฒนาพื้นที่และประชาชนที่มีปัญหายาเสพติด</p>	
<p>สสจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบอาหารเหตุเด็กอนุบาลป่วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- กรณีนักเรียน รร.อนุบาลแห่งหนึ่งใน จ.สิงห์บุรี มีอาการท้องเสียและอาเจียนอย่างรุนแรง จนถูกนำส่ง รพ.สิงห์บุรี นั้นเจ้าหน้าที่จาก สสจ.สิงห์บุรี รพ.สิงห์บุรี และ รพ.สต.ในพื้นที่เข้าตรวจสอบขั้นตอนการประกอบอาหาร และการขนส่งอาหาร</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ของผู้รับเหมา และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการและทางโรงเรียน ว่า การขนส่งทำให้ควบคุมความสะอาดได้ยาก แนะนำให้ประกอบอาหารที่โรงเรียนจะดีกว่า ด้านผู้รับเหมาปรุงอาหารให้โรงเรียนยืนยันว่า วัตถุดิบมีคุณภาพ คาดว่าถูกกักกันแล้ว	

จัดทำโดย  สำนักสารนิเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>

 fanmoph  pr_moph   healthmoph  moph channel